

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว พ๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม และคกก.กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่หลายประเทศในอาเซียนได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเวลาอาเซียน (ASEAN Common Time Zone) นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียในด้านต่างๆ เช่น การพาณิชย์ การเงิน การคมนาคม และด้านอื่นๆ ให้ครบถ้วน และให้พิจารณาเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรี เช่น การใช้เวลามาตรฐานอาเซียนเฉพาะกรณีที่เป็น โดยให้คำนึงผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับหลักสากล

๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. นั้น โดยที่ร่างกฎหมายดังกล่าวขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับขณะนี้สัญญาสำหรับตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนกลางและสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทนิติบุคคลจะสิ้นสุดลง จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาเสนอมาตรการ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคา ๘๐ บาททั่วประเทศ โดยในต่างจังหวัดอาจพิจารณา ลดสัดส่วนรายได้ของรัฐลง และให้พิจารณาจัดสรรโควตา และผู้แทนจำหน่ายที่เหมาะสม

๓. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทาง ให้ประชาชนที่มีรายได้ทุกคน รวมทั้งผู้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบแสดงรายการภาษีแต่ละประเภทที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ภาครัฐใช้เป็นฐานข้อมูลรายได้ของประชากรในแต่ละปี เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานะทางสังคม ของประชากรและแนวโน้มสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป

๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิต สนับสนุน เครื่องมือและปัจจัยการผลิต และมีมติ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร โดยเน้นการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือทำการเกษตร และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ แล้วสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกต่อไปได้ นั้น ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ เรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนฤดูกาลผลิตหน้า โดยเฉพาะการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช และการลดราคาปุ๋ย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการประสานภาคเอกชน ในการปรับลดราคาโดยเร็วด้วย

๕. จากการเดินทางตรวจราชการและพบปะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้รัฐบาลดูแลในเรื่องที่ทำกิน แก้ไขปัญหาพันธุ์สับปะรด และอ้อย ปริมาณพืชผลที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เครื่องมือ รถไถ รถเกี่ยว จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลดข้อขัดข้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และการวางแผน การส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกในพื้นที่ เพื่อให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดนำร่อง ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรเช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมา

๖. เนื่องในโอกาสวันน้ำโลก (๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘) ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติเห็นว่า หลายประเทศยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ขณะที่ประเทศไทยมีแผนขยาย ระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศครบถ้วนภายในปี ๒๕๖๐ น่าจะเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำให้แก่ประเทศต่างๆ ดังนั้น จึงมอบให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการขยายระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าว

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๗. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ให้เรือประมงไทยขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป ติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) เพื่อให้สามารถ ติดตามตรวจสอบการทำประมงของเรือประมงไทยทั้งในน่านน้ำไทยและน่านน้ำต่างประเทศ นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกฎระเบียบที่ใช้ในปัจจุบันห้ามมิให้เรือประมง ขนาดไม่เกิน ๓๐ ตันกรอส ติดตั้งแก๊งเรือได้ ซึ่งในอนาคตเรือเหล่านี้จะต้องมีระบบ VMS ซึ่งจำเป็นต้องมี แก๊งเรือเพื่อติดตั้งระบบด้วย

๘. ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การก่อสร้างอาคาร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ และการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหอประชุม กองทัพบก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ โครงการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๘.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกที่มีหลักสูตร การเรียนการสอน ซึ่งเน้นวิชาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบ ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

๘.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้ที่ดินของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรด ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 1 ๒๒.๕. 2558

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th L38-03-58/ศกเมคธู

อคร.รับที่	769
วันที่	31 ส.ค. 2558
เวลา	16.52

รอ1 ลคร. ๓๑ ส.ค. ๕๘
ผอ.สวค. ๓๑ ส.ค. ๕๘
รท.ผชช. ๓๑ ส.ค. ๕๘
ผอ.กลุ่ม ๓๑ ส.ค. ๕๘
นวก.
ผู้พิมพ์ ๓๑ ส.ค. ๕๘

หมายเหตุ รอง-นรม.(นายวิชาญ) : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป